

SDGs	Questionnaires	Potential of Data	Source of Data	Remarks
<p>SDG ๑ No Poverty คำอธิบาย เป้าหมายที่ ๑: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere) เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้ครอบคลุมประเด็นการยกระดับรายได้ของผู้คนให้สูงกว่า \$๑.๒๕ ต่อวัน หรือประมาณ ๓๗.๗๘ บาท (๑.๑) และลดสัดส่วนของความยากจนในมิติต่างๆ ของคนทุกกลุ่มให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๗๓ (๑.๒) เน้นการใช้ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม (๑.๓) และการสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการพื้นฐาน รวมถึง กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน (๑.๔) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนยากจนและเปราะบางจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย ในทางนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ โดยการระดมทรัพยากรที่หลากหลายไปช่วยประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า เพื่อลงทุนในโครงการที่ขจัดความยากจน (๑.a) ให้นโยบายในระดับต่าง ๆ คำนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพและความยากจน</p>				
๑.๒ Proportion of students receiving financial aid to attend university because of poverty		ข้อมูลอ้างอิง: - จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว เช่น ทุน กยศ.)	- กองพัฒนา นักศึกษา	- เป็นนักศึกษาเต็มเวลา - ตั้งแต่ปี ๒๐๑๙- ๒๐๒๐
ข้อมูลทุนการศึกษา	จำนวนแหล่งทุน		จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้ทุน	
ขอรูปร่างการแจกทุน และการลงสำรวจบ้าน นักศึกษารับทุน	ชื่อ	จำนวนทุน		
	กยศ			
	ทุนมหาวิทยาลัย			
	ทุนอื่นๆ			

<p>๑.๓ University anti-poverty programmes</p>		<p>ข้อมูลอ้างอิง: - รายชื่อและจำนวนโครงการบริการวิชาการ และโครงการบูรณาการต่างๆ ที่มีคำว่าจ้างนักศึกษาจากครอบครัวที่ยากจนช่วยงาน พร้อมรายละเอียดค่าจ้างงาน - โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และรายได้ของนักศึกษาจากโครงการ</p>	<p>- กองพัฒนานักศึกษา -งานกิจกรรมนักศึกษา -งานอำนวยการ</p>	<p>-ข้อมูลอ้างอิงอย่างละไม่เกิน ๓ รายการ</p>
<p>ข้อมูลการช่วยเหลือนักศึกษา</p>	<p>ชื่อโครงการ</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>จำนวนนักศึกษา</p>	<p>ผลที่ได้รับของโครงการ (OUT PUT)</p>
	<p>โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม</p>			

<p>๑.๔ Community anti-poverty programmes</p>		<p>๑. โครงการบริการวิชาการ และโครงการบูรณาการต่างๆ โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่น ช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการศึกษา อบรม การให้คำปรึกษา หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่ <p>ข้อมูลอ้างอิง: การประชุม รายงานเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ / หรือระดับโลก เพื่อดำเนินโครงการและนโยบาย เพื่อยุติปัญหาความยากจนในทุกมิติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองพัฒนา นักศึกษา - งานกิจกรรม นักศึกษา 	<p>-ข้อมูลอ้างอิงอย่างละไม่เกิน ๓ รายการ ในแต่ละข้อย่อย</p>
<p>ข้อมูลการช่วยเหลือ นักศึกษา</p>	<p>ชื่อโครงการ</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>จำนวน นักศึกษา</p>	<p>ผลที่ได้รับของโครงการ (OUT PUT)</p>
	<p>โครงการแม่ใจแบ่ง บ้านสร้างเมือง</p>			

SDG ๒ Zero Hunger

คำอธิบาย เป้าหมายที่ ๒: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) มีเป็นประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ (๒.๑) ยุติภาวะทุพโภชนาการ (๒.๒) เพิ่มผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงสตรี คนท้องถิ่น เกษตรกรที่ทำกินในครัวเรือนแบบยังชีพ ผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์และประมงพื้นบ้าน (๒.๓) เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยพัฒนาคุณภาพดินได้ (๒.๔) และความหลากหลายทางพันธุกรรม การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (๒.๕) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายที่ ๒ เน้นไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา (๒.a), การทำให้ตลาดสินค้าเกษตรโลกมีความเสรีและเป็นธรรม (๒.b) และการลดความผันผวนราคาอาหารโดยการทำตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม

<p>๒.๒ Campus Food Waste</p>	<p>๒.๒.๑ Campus food waste tracking</p>	<p>การตรวจวัดปริมาณเศษอาหารที่เกิดจากอาหารภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>ข้อมูลอ้างอิง:</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการกำจัดเศษอาหาร - กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเศษอาหาร (โครงการไส้เดือนดิน เป็นต้น) - มีข้อมูลปริมาณเศษอาหารทั้งหมดมหาวิทยาลัย (หน่วย:ตัน) - ข้อมูลปริมาณการทิ้งเศษอาหารต่อจำนวนบุคคลากรต่อคน 	<ul style="list-style-type: none"> - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการ - งานหอพักนักศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลปี ๒๕๖๒ - ข้อมูลอ้างอิงอย่างละไม่เกิน ๓ รายการ ในแต่ละข้อย่อย
<p>การจัดการขยะในโรงอาหารและหอพัก</p>	<p>ชื่อโครงการ</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>ปริมาณเศษอาหาร</p>	<p>ผลที่ได้รับของโครงการ (OUT PUT)</p>

<p>๒.๓ Student Hunger</p>		<p>๑. โครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร (เช่น โครงการครัวอิ่มอุ่น ปลุกผักแลกค่าเทอม กาด ๒๔๗๗ และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น) ข้อมูลอ้างอิง: - แผนโครงการ /เอกสารรายงานโครงการ / แผนการทำงาน / จำนวนและรายชื่อผลิตภัณฑ์ปลอดภัย (อินทรีย์) ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ทางเลือกอาหารที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาหารมังสวิรัต ข้อมูลอ้างอิง: - จำนวนร้านค้าขายอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการโดยบุคคลากรภายนอก - จำนวนแหล่งขายอาหารปลอดภัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงานมหาวิทยาลัย - สัญญาการขายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยในราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งบุคคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย</p>	<p>กองพัฒนา นักศึกษา -งานบริการ และสวัสดิการ</p>	<p>ข้อมูลอ้างอิงไม่เกิน ๓ รายการ</p>
---------------------------	--	---	---	--------------------------------------